



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	กฎหมาย
ข่าวประจำวัน	๒๒ กันยายน ๒๕๖๔		
หัวข้อข่าว	เกาหลีใต้แก้ไขร่างกฎหมายจัดการความปลอดภัยในการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ		

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ได้ออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมร่าง “กฎหมายจัดการความปลอดภัยในการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ” ซึ่งมีการกำหนดส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน และมาตรการสกัดกั้นการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่เป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การแก้ไขสาระสำคัญของกฎหมายดังกล่าว เป็นหลักการพื้นฐานในข้อกำหนดสำหรับบังคับใช้เพื่อสกัดกั้นการสั่งซื้ออาหารโดยตรงจากต่างประเทศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และผู้ประกอบการธุรกิจที่นำเข้าอาหารจากต่างประเทศสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการได้อย่างปลอดภัย โดยมีเนื้อหาในการกำหนดเงื่อนไขและยกเลิกส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อสกัดกั้นการนำเข้าสินค้าโดยตรงจากต่างประเทศที่เป็นอันตราย การขยายขอบเขตการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน การปฏิเสธให้นำเข้าสินค้าด้วยการอายัดหรือเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตราย

ทั้งนี้ มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายขึ้นมาใหม่ที่กำหนดหรือเพิกถอนส่วนผสมบางรายการของวัตถุดิบที่อาจรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์นำเข้าหรือจัดซื้อจากต่างประเทศที่ผู้บริโภคสั่งซื้อโดยตรงผ่านตัวแทนผู้ประกอบการจัดซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชน โดยที่ผ่านมามีการเปิดเผยรายการหรือส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ แต่ยังไม่มีการออกมาตรการทางกฎหมายออกมารองรับไว้อย่างชัดเจน

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบสุขอนามัยผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านสัญลักษณ์ความปลอดภัยทางอาหารและยา ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาตรวจสอบและกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันสารเจือปนที่เป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำหนดเงื่อนไขหรือเพิกถอนส่วนผสมและวัตถุดิบเพิ่มเติมในบางรายการที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยประชาชนเพื่อนำข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะ

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีเพียงผู้ประกอบการที่นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องใช้ ภาชนะบรรจุของ และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเท่านั้นที่สามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าได้ โดยครั้งนี้ได้มีแนวทางขยายการขึ้นทะเบียนให้แก่ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ด้วย

การกำหนดมาตรการเพิ่มเติมในการอายัดหรือเรียกคืนผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศให้มีความชัดเจนมากขึ้นนั้น นับเป็นแนวทางสกัดกั้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่นำเข้ามาในประเทศได้อย่างทันที่และเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงพยายามแก้ไขกฎระเบียบสำคัญเพื่อให้ประชาชนบริโภคอาหารนำเข้าจากต่างประเทศได้อย่างปลอดภัยผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในการบริหารจัดการคุณภาพสินค้า

ที่มาของข่าว:	https://post.naver.com/viewer/postView.naver?volumeNo=32407538&memberNo=42297178&vType=VERTICAL
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๓๖/๖๔
ผู้ทาน	นางสาวศิริสา ชลายนานนท์	นักวิเทศสัมพันธ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ	
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	